



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## สาธิต มศว ประสานมิตรเลิกแผนเรียนสายวิทย์- ศิลป์

นายพลศักดิ์ เทศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้สร้างอาคารเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอนด้านนวัตกรรม และภาษา ขึ้นมา โดยได้ชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งอยากให้อาคารหลังนี้ได้สร้างประโยชน์เพื่อชุมชนทางการศึกษา เน้น 4 ส่วนคือ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนทางการศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายพลศักดิ์ กล่าวว่า ทุกวันนี้สังคมคาดหวังกับโรงเรียนสาธิตว่าได้สร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้ทำประโยชน์ต่อชุมชนการศึกษาระดับหนึ่ง ถึงวันนี้เราต้องคิดถึงสังคมและชุมชนให้มากขึ้น จึงเน้นงานด้านการสร้างองค์ความรู้ รวบรวมองค์ความรู้ แพร่ขยายองค์ความรู้และใช้ประโยชน์ให้เป็นรูปธรรม สังคมต้องการให้สาธิต มศว เป็นส่วนหนึ่งของสังคมการศึกษาให้มากกว่านี้ ร่วมแก้ปัญหาและปะทะกับปัญหาทางการศึกษาโดยตรง ซึ่งตระหนักเรื่องนี้เป็นอย่างดี โดยจะใช้วิธีการอบรม พัฒนา ขยายสาขา ทำงานในลักษณะนี้ต่อไปและทำให้มากขึ้น

"เมื่ออาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เสร็จ จะมีโอกาสทำงานเพื่อสังคมทางการศึกษามากขึ้น ด้านดนตรีและศิลปะการแสดง โรงเรียนเด็กอัจฉริยะ โรงเรียนทางภาษาเพื่ออาชีพ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ โรงเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ทำศูนย์ภาษา เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมีเครือข่ายที่อยู่ในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเกาหลี การทำโรงเรียนเล็กๆ ให้อยู่ในโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร เป็นโรงเรียนดนตรี โรงเรียนเด็กอัจฉริยะ โรงเรียนทางภาษาเพื่ออาชีพ โรงเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เพราะจะได้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของเด็กมากขึ้น โรงเรียนเล็กๆ เหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการ ศึกษา ค้นคว้าวิจัย"

นายพลศักดิ์ กล่าวอีกว่า โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรจะไม่มีแผนแบ่งสายการเรียนเป็นสายวิทย์และสายศิลป์ แต่จะจัดการเรียนการสอนเป็นวิชาเอกๆ เพราะการเรียนโดยเน้นวิชาเอก ที่เด็กอยากเรียนจะทำให้เกิดประโยชน์มากกว่าจะแบ่งการเรียนออกเป็นสายวิทย์สายศิลป์ เด็กจะมีความชำนาญเฉพาะทางและมีความสุขในการเรียนมากกว่า เน้นการค้นคว้าวิจัย ฝึกงานและใช้ประโยชน์ ต่อแต่นี้ไปจะสร้างและพัฒนาเด็กให้เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยไม่ทิ้งความรู้แม้จะสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วก็ตาม ทางโรงเรียนยังต้องสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เขาได้กลับมาใช้ได้อีก ถ้าโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรทำเช่นนี้ได้ เราจะได้ศิษย์เก่าที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต ซึ่งเป็นเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา และขณะนี้ สาธิต มศว ประสานมิตร ยังต้องการงบอีกจำนวนมากเพื่อจัดสร้างอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์เพื่อนำมาใช้ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สามารถสมทบทุนการศึกษาได้ที่ โทร.. 0-2649-5000 ต่อ110